

Số: /BC-CĐUBDT

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2024

(Dự thảo)

BÁO CÁO
Tổng kết công tác công đoàn năm 2024,
phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, Công đoàn Ủy ban Dân tộc báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2024

1. Tình hình chung

Công đoàn Ủy ban Dân tộc (CĐ UBDT) có 19 Tổ Công đoàn (TCD), Công đoàn Bộ phận (CĐBP) trực thuộc gồm 11 TCD và 08 CĐBP. Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban Dân tộc (BCH) có 11 đồng chí, Ban Thường vụ Công đoàn Ủy ban Dân tộc (BTV) có 03 đồng chí, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 ủy viên. Tổng số đoàn viên công đoàn 467 người, trong đó 226 đoàn viên là nữ, 115 đoàn viên là người dân tộc thiểu số, 347 đoàn viên là đảng viên.

Công đoàn UBDT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) và của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự quan tâm, phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBDT. Lực lượng đoàn viên công đoàn hầu hết có trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm công tác, có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức và kỷ luật cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hăng hái, nhiệt tình trong hoạt động đoàn thể.

Bên cạnh những thuận lợi Công đoàn UBDT vẫn còn những khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí tham gia BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ UBDT đều làm kiêm nhiệm, 06 đồng chí trong BCH giữ chức vụ Phó Vụ trưởng trở lên, khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên có thời điểm ảnh hưởng đến các hoạt động công tác công đoàn.

2. Kết quả hoạt động công đoàn năm 2024

2.1. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên được triển khai theo đúng kế hoạch, định kỳ. Qua giám sát thường xuyên đã đảm bảo việc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật đối với người lao động như việc nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, tham gia ý kiến trong việc quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, đảm bảo dân chủ, công khai.

Công tác chăm lo, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ được tiếp tục quan tâm, phối hợp với chính quyền cơ quan chăm lo, hỗ trợ vật chất cho CBCCVCLĐ đón Tết Giáp Thìn 2024 an toàn và tiết kiệm theo điều kiện thực tế của cơ quan. Quan tâm động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhân các dịp lễ, Tết; quan tâm động viên nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); con cán bộ công chức nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tết trung thu. Thực hiện tốt công tác thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau hoặc có người thân trong gia đình ốm đau, hiếu, hỷ. Ngoài các hoạt động phong trào do CĐ UBĐT phát động, các TCD/CĐBP đã chủ động, phát huy các hoạt động tổ chức, tặng quà cho đoàn viên công đoàn dịp sinh nhật¹. Công tác chăm sóc sức khỏe cho CBCCVCLĐ được duy trì thực hiện một năm một lần.

2.2. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ công chức tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn cấp trên tới toàn thể đoàn viên². Phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho các đoàn viên tham dự các lớp học, tập huấn do các Bộ, ngành, cơ quan, công đoàn tổ chức để nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ³. Tham gia đầy đủ lớp nghiệp vụ công đoàn do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.

¹ Tiêu biểu có TCD Vụ Pháp chế, Vụ CSDT, Vụ Tuyên truyền; Vụ Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, CĐBP Nhà khách Dân tộc, Công ty MILACO,...

² Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành; Luật Công đoàn, Luật Lao động sửa đổi; các văn bản liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các cán bộ, công chức... tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, các sự kiện chính trị quan trọng như: kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-03/02/2024); ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2024); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024); Tháng Công nhân; “CBCCVCLĐ với ngày hội toàn dân”; “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2025; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; và đặc biệt là kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2024). 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024); Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7; Tháng Công nhân; “CBCCVCLĐ với ngày hội toàn dân”; “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2025; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030...

³ Trong năm 2024, 18 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương, 14 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc vận động cán bộ, công chức nói không với tiêu cực, xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt văn hóa tại nơi làm việc, thực hiện quy tắc chuẩn mực ứng xử trong cơ quan đơn vị. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, đảm bảo đủ thời gian làm việc theo quy định.

Vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng, tích cực tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994-02/7/2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) và đã đạt giải cao các môn bóng bàn, cầu lông; Vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi; Hưởng ứng tuần lễ áo dài do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; Vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi "Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính"; Ngày 14/11/2024 phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” với sự tham gia của gần 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các vụ, đơn vị của UBND tham gia hiến máu.

2.3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCNLD

Công đoàn Ủy ban đã triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp; phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả; 100% cán bộ, công chức của các TCD, CDBP hưởng ứng và thực hiện đăng ký phong trào thi đua yêu nước được phát động trong cơ quan.

Năm 2024 là năm thứ 4 UBND, cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I từ 2021-2025, đây là một chương trình lớn, lần đầu tiên triển khai, các đoàn viên công đoàn trên cương vị công tác đã tích cực, chủ động đề xuất, tham mưu, xây dựng và triển khai các nội dung của Chương trình với mong muốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hiện hiệu quả nhất, mang lại cuộc sống tốt nhất cho đồng bào DTTS và miền núi.

2.4. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng

Công đoàn luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đảng, chỉ đạo các TCD, CDBP làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong năm

2024 có 04 đồng chí đã được kết nạp vào hàng ngũ của đảng, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 10 đồng chí.

2.5. Hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVNLD

Tiếp tục vận động, triển khai nữ đoàn viên công đoàn thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với công tác bình đẳng giới; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Chào mừng Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2024) Ban nữ công, Công đoàn UBĐT phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ UBĐT tổ chức hoạt động về nguồn, thăm quan, học tập tại quần thể Khu di tích Bạch Đằng Giang, Hải Phòng cho các nữ đoàn viên công đoàn. Phối hợp Đoàn Thanh niên Ủy ban đề xuất tặng quà Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban. Tặng quà cho con công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024; Tuyên dương con cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt các giải thi cấp quốc tế, quốc gia năm học 2023-2024; Tham mưu phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ UBĐT tổ chức Chương trình gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024) và mời chuyên gia chia sẻ chuyên đề “Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe thời hiện đại”.

2.6. Công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Công đoàn

Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; chỉ đạo các TCD, CDBP tự giám sát thường xuyên thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên tại đơn vị, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị và quy định của công đoàn. Cơ bản các TCD, CDBP thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Công đoàn cấp trên, của BCH công đoàn Ủy ban, chấp hành tốt Quy chế làm việc của BCH CDUB, xây dựng kế hoạch công tác công đoàn năm 2024 và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2.7. Công tác tài chính công đoàn

Thực hiện đảm bảo theo quy định, quy chế hiện hành việc sử dụng tài chính công đoàn cho các hoạt động: tuyên truyền; tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động bình đẳng giới; thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn, khó khăn; thi đua khen thưởng; phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách và các khoản chi khác.

3. Đánh giá chung

Tiếp nối những kết quả, thành tích đã đạt được trong những năm qua và được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều

kiện của chính quyền các cấp, Công đoàn các cấp của UBĐT đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn; tham gia tích cực các hoạt động phong trào thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Năm 2024 là năm các cấp CĐ UBĐT đã thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức công đoàn trong bối cảnh chung của cơ quan Ủy ban; bám sát chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan UBĐT. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các Tổ CĐ/CĐBP, theo đó các hoạt động của CĐ UBĐT đã đi vào nề nếp, xây dựng được khối đại đoàn kết, tinh thần chia sẻ trong CBCCVNLD của cơ quan. Ngoài ra, CĐ UBĐT đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn thu hút được sự quan tâm tham gia của CBCCVNLD trong cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn vẫn còn những hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Công đoàn có lúc có việc chưa kịp thời; tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số đồng chí trong BCH chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên của các TCD, CĐBP có nơi chưa được thường xuyên, vẫn còn một số đoàn viên công đoàn chưa thực sự nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Căn cứ Kế hoạch hoạt động toàn khóa và kết quả hoạt động năm 2024, Công đoàn Ủy ban Dân tộc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

1. Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CBCCVNLD, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công Đoàn.

2. Tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ UBĐT khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan và công đoàn cấp trên tới toàn thể CBCCVNLD.

3. Tập trung chỉ đạo các TCD, CĐBP xây dựng phong trào thi đua đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, các lĩnh vực được phân công góp phần hoàn thành tốt nhiệm chính trị của cơ quan năm 2025; hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phong trào của Khối thi đua số VII, của Công đoàn cấp trên tổ chức, phát động; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

4. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức công Đoàn trong việc giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Luật lao động, nhất là việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCNLĐ.

5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tiếp tục quan tâm phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên, quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn.

6. Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát các TCD, CĐBP trong việc thực hiện các quy định, Điều lệ Công đoàn. Thực hiện thu nộp kinh phí đầy đủ đúng thời hạn, công khai minh bạch công tác tài chính của công đoàn.

7. Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đầu tư về quy mô, sự chuyên nghiệp thu hút đoàn viên công đoàn tham gia tích cực hơn.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công đoàn Ủy ban Dân tộc./.

Nơi nhận:

- Công đoàn Viên chức Việt Nam (để b/c);
- BT, CN UBĐT (để b/c);
- Đảng ủy CQ UBĐT (để b/c);
- Bí thư ĐUCQUBĐT (để b/c);
- Các đ/c trong BCH CĐUBĐT;
- Các Tổ CĐ, CĐ bộ phận trực thuộc;
- Lưu: CĐUBĐT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thu Minh